



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวประไพศิริ คำทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๓)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางอัญชลี ฐิติพรรณกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๔๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวประไพศิริ คำทวี
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะแต่งตั้ง</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล - อายุราชการ ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๙๐๒๗ - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประไพศิริ คำทวี
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๔ ปี มาโรงพยาบาล วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ด้วยอาการ คล้ำได้ก่อนที่ได้นมขวา มาประมาณ ๔ เดือน แพทย์ตรวจร่างกายและส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม แนะนำให้ผ่าตัดและนัดผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างขวา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการระงับ
ความรู้สึกที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ซักประวัติพบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่อง
สม่ำเสมอไม่เคยขาดยา ปฏิเสธการแพ้ยาและการแพ้อาหาร ปฏิเสธการดื่มสุรา ปฏิเสธการสูบบุหรี่และการใช้
ยาเสพติด ปฏิเสธการผ่าตัดอื่นๆ ตรวจร่างกายตามระบบปกติ ไม่มีแขนขาอ่อนแรง น้ำหนักตัว ๕๐ กิโลกรัม
ส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ ตรวจดูลักษณะใบหน้า คาง ช่องปาก ฟันและ
ลำคอ พบว่าผู้ป่วยมีใบหน้าที่เหมาะสม อ้าปากได้กว้างมากกว่า ๓ เซนติเมตร ฟันปกติ ระยะห่างระหว่างคาง
ถึงกระดูกอ่อนอัยรอยด์ มากกว่า ๖.๕ เซนติเมตร การก้มเงยของศีรษะและคอเป็นปกติ ตรวจ Malampati
classification พบ Malampati 's grade ๑ จัดผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม ASA class ๒ อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึง
ขั้นตอนการระงับความรู้สึก แนะนำการเตรียมร่างกายก่อนการเข้ารับการผ่าตัด สอนให้ผู้ป่วยฝึกการหายใจ
และการไออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในระยะหลังการระงับความรู้สึกและการผ่าตัด เพื่อให้
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและลดความวิตกกังวล ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น.
ให้การระงับความรู้สึกโดยเลือกเทคนิคการระงับความรู้สึกแบบที่วางร่างกายโดยการใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยา
ดมสลบชนิดไอระเหยร่วมกับยาหย่อนกล้ามเนื้อและยาระงับปวดเนื่องจากสามารถควบคุมและแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจได้ค่อนข้างคงที่ วัดสัญญาณชีพทุก ๕ นาที เฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในขณะที่ให้การระงับความรู้สึก เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด สามารถถอดท่อช่วยหายใจ
ได้ ให้สูดดมออกซิเจน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อัตรา ๖ ลิตรต่อนาที ทางหน้ากากครอบนานประมาณ ๕ นาที ทรวง
อกมีการเคลื่อนไหว สัมพันธ์กับการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ จึงย้ายไปห้องพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยระยะหลังได้รับการระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ให้สูดดม
ออกซิเจน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทางหน้ากากครอบอัตรา ๖ ลิตรต่อนาที ติดตามเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง จน
สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าคะแนนอัลเตรด ๑๐ คะแนน จึงจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นได้ในเวลา

๑ ชั่วโมง ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมง และ ๔๘ ชั่วโมง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการระงับความรู้สึกและหลังผ่าตัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ จึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อกลับไปอยู่บ้านเกี่ยวกับการดูแลบาดแผล การรับประทานอาหาร การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง แนวทางการรักษาต่อ และการกลับมาพบแพทย์ตามนัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้รับความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๒. พัฒนางานด้านการพยาบาล ของวิสัญญีพยาบาลให้ก้าวหน้าและทันสมัยตลอดเวลา
๓. เพิ่มคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการบริการด้านการระงับความรู้สึก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ การจัดทำชุดฟันละอองยาเพื่อเชื่อมต่อวงจรยาตามสลับในขณะระงับความรู้สึก
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้วิสัญญีพยาบาลมีความสะดวก และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมชุดฟันละอองยา
ในขณะระงับความรู้สึก

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟันละอองยาในขณะระงับความรู้สึกอย่างรวดเร็วทันที่

เป้าหมาย

๑. วิสัญญีพยาบาลสามารถจัดเตรียมชุดฟันละอองยาได้ถูกต้องครบถ้วน

๒. มีอุปกรณ์ในการฟันละอองยาครบถ้วนพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการฟันละอองยาได้รวดเร็วทันที่

๒. หน่วยงานมีอุปกรณ์ชุดฟันละอองยาครบถ้วนเพียงพอ พร้อมใช้งานและเหมาะสมลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จากการมีอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน